
       
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ  
วันที่สอง 
 

   วันพฤหั สบดีที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙ .๓ ๐  นาฬิ กา ณ  ห้ องประชุ ม 
สภาผู้แทนราษฎร ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันที่สอง โดยมี  
นายสุชาติ  ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ ง และนายศุภชัย  โพธิ์สุ  รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานการประชุม  
   ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่ อวันพุธที่  
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยเป็นการพิจารณาพระราชก าหนด จ านวน ๓ ฉบับ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 
ประกอบด้วย พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
และสั งคม  ที่ ได้ รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติด เชื้ อ ไวรัส โคโรนา  ๒๐๑๙  พ .ศ . ๒๕๖๓  
พระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับ  ผลกระทบจาการระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ และพระราชก าหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน
และความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓    
   สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ โดยได้กล่าวชื่นชม 
การควบคุมโรคโควิด-๑๙ ของรัฐบาลที่ประสบความส าเร็จ ด้วยความร่วมมือของพ่ีน้องประชาชนที่มี 
ความพร้อมปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาล ความทุ่มเท เสียสละของบุคลากรทางการแพทย์ และระบบ
สาธารณสุขไทยที่เข้มแข็ง ท าให้ทั่วโลกให้การยอมรับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพอันดับต้น ๆ  
ในการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ กระจายไปทั่วประเทศเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก 
เพราะความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อย่างไรก็ดี ด้วยมาตรการที่เข้มงวดของรัฐบาล แม้จะรักษาเรื่องสุขภาพได้
แต่ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตของประชาชน  รวมถึงระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
จึงเป็นเหตุผลที่ต้องมีพระราชก าหนดทั้ง ๓ ฉบับ เพ่ือแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ 
ช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ภาคประชาชนและเกษตรกร รวมทั้งผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบ 
จากการระบาดของโรค ตลอดจนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบ  
   อย่างไรก็ตาม ได้มีสมาชิกฯ อภิปรายแสดงความกังวลต่อการออกพระราชก าหนดทั้ง ๓ ฉบับ 
ที่ยังไม่มีการระบุชัดเจนถึงแหล่งที่มาของเงินกู้และการน าเงินไปใช้ช่วย SME และสร้างเสถียรภาพระบบการเงิน
ก็ยังไม่ระบุวิธีการที่ชัดเจน และยังเห็นว่าการออกพระราชก าหนดนี้ไม่ได้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๗  
ว่าด้วยการรับฟังความเห็นของประชาชนและวิ เคราะห์ถึงผลกระทบอย่างรอบด้าน และไม่ เป็นไป 
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ มาตรา ๕๓ วรรค ๒ ซึ่งมีข้อสงสัยว่าเอ้ือประโยชน์ต่อบุคคล 
บางกลุ่ม อีกทั้งยังเกิดความผิดพลาดทางนโยบายของรัฐบาล อาทิ  การปล่อยให้มีกิจกรรมเสี่ยงจนเกิด Super 
Spreader การปล่อยให้นักท่องเที่ยวจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเข้าประเทศจ านวนมาก การปล่อยให้อุปกรณ์ 
การป้องกันโรคขาดแคลน การล็อคดาวน์กรุงเทพฯ และปริมณฑลโดยขาดมาตรการรองรับ การตรวจหา 
ผู้ติดเชื้อและการป้องกันการระบาดที่ล้มเหลว นักลงทุนตื่นตระหนก เงินทุนไหลออก ราคาสินทรัพย์ลดลง 
กระบวนการผลิตปั่นป่วน การเคลื่อนย้ายแรงงานติดขัด และคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ที่ขาดบุคคล 
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ทีม่ีความเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขและขาดตัวแทนจากภาคประชาชน การให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชน
ที่ยังไม่ครอบคลุมอย่างทั่วถึง เนื่องจากไม่มีฐานข้อมูลของประชาชนทั้งประเทศที่ชัดเจนจึงท าให้ไม่สามารถ
บริหารจัดการได้อย่างทั่วถึงและทันเวลา ประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกลยังไม่ได้รับรู้ข่าวสาร ไม่มีเทคโนโลยี  
โดยการให้ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งผลให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือไม่ทั่วถึง 
และในขณะที่ประชาชนได้รับผลกระทบทุกภาคส่วนแต่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือเยียวยาเพียงบางส่วนเท่านั้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ยังไม่ทั่วถึง จึงควรส ารวจตรวจสอบให้ความช่วยเหลือ 
ให้ครอบคลุมครบถ้วน และควรสนับสนุนปัจจัยการผลิตของเกษตรกร อาทิ ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ย ค่าไถพรวน 
รวมทั้งดูแลภาระหนี้สินโดยพักเงินต้นและดอกเบี้ย ทั้งในและนอกระบบ จัดสรรงบประมาณทุกหมู่บ้าน 
เพ่ือกระจายรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศด้วย นอกจากนี้ยังได้อภิปราย 
ถึงการบริหารการแก้ปัญหาที่ผิดพลาด บกพร่องของรัฐบาล มีการทุจริตและหาผลประโยชน์ บริหารสภ าวะ
วิกฤตล้มเหลว ใช้โควิด-๑๙ เป็นข้ออ้างสร้างความมั่นคงให้กับรัฐบาลและการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจล้มเหลว 
และยังเพิกเฉยต่อการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบจากรัฐสภา ซึ่งจากภาวะวิกฤตครั้งนี้มีผู้ที่ได้รับผลกระทบ  
๖๗ ล้านคน แบ่งออกเป็น ผลจากไวรัสโควิด-๑๙ ๕๐๐,๐๐๐ คน และผลจากมาตรการบริหารผิดพลาดของรัฐ 
๖๖,๕๐๐,๐๐๐ คน ดังนั้น จึงควรช่วยเหลือเยียวยาภาคประชาชน ภาคเกษตรกร ผู้ประกอบการ ประกันสังคม 
และกลุ่มเปราะบางทางสังคม ทั้งนี้ ความส าเร็จของการควบคุมโรคนั้นเกิดจากความร่วมมือจากประชาชน 
ความรู้ ความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข รวมทั้งระบบบริการทางการแพทย์ 
และการสาธารณสุข  อีกทั้งยังเห็นด้วยกับงบประมาณเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม จ านวน ๔๐๐,๐๐๐  
ล้านบาท  ที่จะน าไปเพ่ิมศักยภาพให้กับกลุ่มเกษตรกรให้ เป็น Smart Farmer และใช้โอกาสนี้สร้าง 
ความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตร รวมทั้งส่งเสริมกระตุ้นการท่องเที่ยวซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  
ห รื อ  New Normal ข อ งก ารท่ อ ง เที่ ย ว ที่ ก า ลั งจ ะ เกิ ด ขึ้ น  Social Distancing ที่ ก า ลั งจ ะ เกิ ด ขึ้ น  
โดยงบประมาณนี้ก าลังจะน าไปแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวในการเพ่ิมศักยภาพให้กับระบบการท่องเที่ยว 
ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจะต้องสร้างความเข้มแข็งและความมั่นใจให้กับคนไทย 
และคนต่างชาติเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขด้วย อีกทั้งยังเสนอให้ผลักดันด้านการเกษตร การเข้าถึงแหล่งน้ า 
และพลังงาน สานต่อโครงการกระจายน้ าบาดาล กองทุนอนุรักษ์พลังงาน การพัฒนาดิน การใช้เทคโนโลยี 
ด้านการเกษตร การส่งเสริมการปลูกพืชทดแทน การจัดการในรูปวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพ่ือสังคม  
การผลักดันประเทศไทยเมืองอาหาร เกษตรปลอดภัย การเร่งรัดต่อยอดแผนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ 
ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ที่มีเป้าหมายในปี ๒๕๖๔ จะมีพ้ืนที่เกษตรกรรมไม่น้อยกว่า ๖๐๐,๐๐๐ ไร่ เกษตรกร 
๓๐,๐๐๐ ราย และการผลักดันครัวไทยสู่ครัวโลกอย่างเข้มแข็ง ตลอดจนปรับมาตรการที่ใช้ในการฟ้ืนฟู 
ด้านเศรษฐกิจและสังคมในเชิงรุกมากขึ้น โดยเฉพาะด้านภาคการเกษตร เนื่องจากโควิด-๑๙ สร้างโอกาสให้ไทย 
จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภคและไทยได้เปรียบในเรื่องของวัตถุดิบทางการเกษตร จึงควรน ามา
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการผลิต การสานต่อมาตรฐานทางการเกษตร พัฒนาสินค้าส าเร็จรูป  
สร้างอุตสาหกรรมอาหารให้เป็นเลิศในระดับโลก พร้อมทั้งน้อมน าปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงมายึดเป็นแนวทาง
ปฏิบัติในเรื่องความพอประมาณ การมีภูมิคุ้มกันที่ดี มาเป็นหลักในการเยียวยาฟื้นฟู  
   ส าหรับการจัดสรรงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข จ านวน 
๔๕,๐๐๐ ล้านบาทนั้น เป็นจ านวนที่น้อยเกินไป จึงควรเพ่ิมงบประมาณในส่วนนี้เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับ
งานด้านสาธารณสุข อย่างไรก็ตาม งบประมาณในส่วนนี้เทียบเท่ากับงบลงทุนของกระทรวงสาธารณสุข
ประมาณ ๔ ปี ซึ่งอาจจะมากแต่เมื่อเทียบกับเงินกู้ ๑ ล้านล้านบาท คิดเป็นเพียงร้อยละ ๔.๕ เท่านั้น ดังนั้น  
จึงควรใช้โอกาสนี้สร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสาธารณสุข จะเห็นว่า  ๒ – ๓ เดือนที่ผ่านมา ระบบ
สาธารณสุขมีความเข้มแข็งมากแตอ่ยู่บนความขาดแคลน บุคลากรทางการแพทยม์ีแต่หัวใจที่จะต่อสู้แต่ไม่มี 
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เครื่องมือ ไม่มีอาวุธเพ่ือต่อสู้กับโรคร้าย โรงพยาบาลสาธารณสุขประจ าต าบล (รพ.สต.) มีศักยภาพ  
แต่ขาดแคลนอุปกรณ์ที่จะยกระดับให้มีคุณภาพและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้อีกทั้งไม่มีการเชื่อมโยง
กับโรงพยาบาลอ าเภอ อาจเนื่องด้วยงบประมาณในแต่ละปีที่มีจ ากัดจึงไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ท าให้
ประชาชนมุ่งหน้าเข้าไปที่โรงพยาบาลประจ าอ าเภอจนแน่น ทั้งท่ี รพ.สต. ก็สามารถรองรับคนจ านวนมากได้  
   ทั้งนี้ เมื่อพิจารณารายละเอียดในพระราชก าหนดแล้วพบว่ามีการระบุไว้เพียงการน าไปใช้ใน 
๕ ส่วน อาทิ ค่าตอบแทน ค่าเสี่ยงภัย และค่าวัคซีน ซึ่งวัคซีนถือว่าเป็นเพียงส่วนน้อยของงบประมาณที่เตรียม
ไว้ และคาดการณ์ว่าราคาวัคซีนคือ ๓๐๐ – ๑,๐๐๐ บาท ต่อเข็ม ดังนั้น หากต้องการให้มีภูมิต้านทานร้อยละ
๖๐ – ๘๐ อาจต้องใช้งบประมาณขั้นต่ า ๑๒,๐๐๐ – ๖๗,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานรัฐที่สามารถ 
ผลิตวัคซีนได้มี ๒ หน่วยงาน คือ สถานเสาวภาและองค์การเภสัชกรรม แต่มีข้อสังเกตว่าหน่วยงานทั้งสอง 
ยังไม่เคยมีการผลิตวัคซีนชนิดใหม่ ๆ ได้เลย และไม่มีศักยภาพในการผลิตวัคซีนได้ครั้งละมาก ๆ มาก่อน  
ซึ่งหากไม่ต้องการรอคิวนาน ๆ จากต่างประเทศและต้องการเป็นผู้น า สิ่งที่ต้องด าเนินการคือการปรับปรุง
เทคโนโลยีในการผลิตวัคซีนและความสามารถในการผลิตของไทยด้วย อีกทั้งยังได้เสนอแนะให้ปรับโครงสร้าง
คณะกรรมการทั้งเรื่องของการเยียวยาและฟ้ืนฟู ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จ้างคนตกงานท า งานพัฒนา
ท้องถิ่น ปรับวิธีการในการตรวจสอบโดยเปิดเผยข้อมูลแบบ Real Time ปรับการใช้จ่ายงบประมาณ 
ในส่วนของการเยียวยาภาคประชาชนและเกษตรกรให้มากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนอยู่ได้และผู้ที่ประกอบอาชีพ  
ในการช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ อาทิ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
ผู้ใหญ่บ้าน และก านัน เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคคลเหล่านี้ในการท าหน้าที่ต่อไป 
    นอกจากนี้ สมาชิกฯ ยังได้อภิปรายถึงผู้น าในการแก้วิกฤตโควิด-๑๙ ที่จะต้องมีวิสัยทัศน์ 
ในการสร้างสมดุลระหว่างมาตรการทางการแพทย์และสาธารณสุขกับมาตรการทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง 
สร้าง World Class Medical Systems เพ่ื อ เป็ น เครื่อ งมื อส่ งเสริมการท่ องเที่ ยว อาหารปลอดภั ย 
อุตสาหกรรมการผลิต Medical Hub และที่พักอาศัยผู้สูงอายุและนักธุรกิจ จึงขอให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ
และบริหารจัดการเพ่ือยกระดับการสาธารณสุขของไทยให้เป็นระดับโลกในทุกด้าน และขอให้รัฐบาลยกเลิก
พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจากไม่มีเหตุผลที่จะคงไว้ และควรบังคับใช้
พระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ แทน โดยการบังคับใช้พระราชก าหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้น เป็นการใช้อ านาจที่ขัดต่อกฎหมาย เพราะไม่มี เหตุผลทางวิชาการที่จะใช้ 
พระราชก าหนดดังกล่าวเพ่ือควบคุมโรคระบาด และหากใช้ต่อไปถือว่าเป็นการบริหารงานที่ไร้ประสิทธิภาพ
ด้านการบูรณาการการท างานร่วมกัน นอกจากนี้  ควรวางระบบงานพัฒนาโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วนด้วยการจัดสรรงบประมาณไปสู่หมู่บ้านและชุมชนโดยตรง ตลอดจนเสนอแนะให้รัฐบาล
สนับสนุนการท างานของบุคลากรทางการแพทย์อย่างเต็มที่ เพ่ือต้องการให้การต่อสู้กับโรคระบาดเป็นชัยชนะ
ของประชาชนทุกคน ทั้งนี้ ยังได้สอบถามถึงการใช้จ่ายเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไปแล้วว่าเป็นจ านวนเงินเท่าไร
และขอทราบรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งหมดเพ่ือให้สภาตรวจสอบก่อนอนุมัติ และความสามารถของการช าระ 
หนี้คืนนั้นจะใช้เวลากี่ปี มีรายละเอียดหรือหลักเกณฑ์อย่างไร เพราะหนี้ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นหนี้ของประชาชน  
โดยสมาชิกฯ ได้ขอให้รัฐบาลใช้ เงินจ านวนนี้ ให้ เป็นไปอย่ างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อประเทศชาติและประชาชน รวมทั้งควรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณา ติดตาม และตรวจสอบ 
การใช้เงินของรัฐบาล ตลอดจนเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนด และให้ฝ่ายค้าน 
เพ่ือประชาชนร่วมกับภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ตั้งคณะท างานและเครือข่ายเพ่ือตรวจสอบติดตาม  
อีกทั้งยังเสนอให้มีการขึ้นทะเบียนอาชีพ การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร การจัดตั้งกองทุนคุ้มครอง  
กลุ่มอาชีพอิสระต่าง ๆ ด้วย 
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   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชี้แจง
เกี่ยวกับพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ว่ามีขึ้นเพ่ือให้กฎหมาย 
มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุมโรคให้อ านาจเป็นรายจังหวัด แต่ที่ผ่านมา 
มีการข้ามจังหวัดกันไปมาส่งผลให้แก้ปัญหาไม่ได้ ทั้งนี้ ขอยืนยันว่าการพิจารณาใช้พระราชก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นไปอย่างรอบคอบ ขณะที่ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นการใช้กฎหมาย
ปกติไม่เพียงพอเพราะต้องค านึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชน อีกทั้งจะไม่มีการทุจริต  
หากเป็ นหนี้ ก็ต้ องเป็นหนี้ ร่ วมกัน  โดยหนี้ ที่ เกิดขึ้นต้องมาชดใช้ด้ วยการท าให้ประเทศมีผลผลิต 
และมีความก้าวหน้า ทั้งนี้ หนี้สาธารณะที่ปรากฎขึ้นมานั้นเกิดมาหลายรัฐบาลก่อนหน้านี้ การที่จะท าให้
ประเทศเข้มแข็งขึ้นต้องด าเนินการภายใต้กฎเกณฑ์ อย่างไรก็ตาม การกู้ เงินจ านวนนี้มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือรักษา เยียวยา และฟ้ืนฟู ซึ่งมีการก าหนดกฎเกณฑ์ไว้แล้ว และประชาชนต้องรู้จักหน้าที่  ต้องท า 
การลงทะเบียนให้ถูกต้องเพ่ือให้การจ่ายเงินไม่ซ้ าซ้อน ในส่วนของการเรียนการสอนของเด็กนั้น รัฐบาลค านึงถึง 
วิธีการที่จะท าให้นักเรียนไม่ลืมการเรียน จึงได้ใช้ระบบออนไลน์หรือการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม โดยมี
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้สนับสนุนอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย ซึ่งท าให้ครอบครัวได้ใช้เวลา
ร่วมกัน  
   นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงสาธารณสุข ตอบข้อชี้แจง  
โดยได้กล่าวขอบคุณสมาชิกฯ ที่ ให้ก าลังใจรัฐบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่ งจะเป็นพลังที่ต่อสู้ 
กับสถานการณ์การแพร่รระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -๑๙  และได้ชี้แจงเกี่ยวกับระบบสาธารณสุขตั้งแต่ 
มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ กระทรวงฯ ได้มีการตั้งจุดตรวจเพ่ือคัดกรอง
นักท่องเที่ยวที่ เดินทางเข้ามายังในประเทศไทยตามสถานที่ส าคัญในทันที อาทิ สนามบินและท่าเรือ  
โดยประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่ ประกาศว่าพบผู้ ป่ วยนอกสาธารณรัฐประชาชน จีนรายแรก 
ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยว และหลังจากนั้นมีผู้ป่วยเพ่ิมมากขึ้น โดยกระทรวงฯ ได้ท าการรักษานักท่องเที่ยวเหล่านั้น
จนหายครบทุกคนและสามารถเดินทางกลับประเทศได้ ซึ่งสิ่งที่ได้ด าเนินการไปนั้นเป็นประโยชน์อย่างมาก 
ต่อประเทศไทย โดยสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความซาบซึ้งและชื่นชมประเทศไทยที่ได้ให้การดูแลบุคลากร 
ของสาธารณ รัฐประชาชนจีน เป็ นอย่ างดี  ส่ งผลให้ประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนทั้ งเวชภัณ ฑ์  
ยา ข้อมูล เทคโนโลยีต่าง ๆ จากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน ในส่วนของกิจกรรมเสี่ยง 
ที่เกิดขึ้นจากกรณีการเปิดสนามมวยนั้น รัฐบาลได้มีการก าหนดมาตรการคือเมื่อตรวจสอบพบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อ 
จึงได้เรียกให้ผู้ที่อยู่ในกิจกรรมดังกล่าวมาตรวจสอบและขยายผล โดยน าตัวผู้ป่วยมาดูแลและคัดกรอง 
อย่างถี่ถ้วน และรัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -๑๙ ให้เป็นโรคติดต่อ
ร้ายแรง โดยมีมาตรการทางการบิน คัดกรองไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาภายในประเทศ เป็นการหยุดเชื้อ  
จากต่างประเทศ และมีการเตรียมความพร้อมทางด้านการแพทย์ สาธารณสุข ระบบคัดแยกผู้ป่วย รักษา  
เฝ้าระวัง มีห้องที่รับรองผู้ป่วยที่ไม่สามารถแพร่เชื้อได้ ส่วนคนไทยที่กลับมาจากต่างประเทศ จะถูกกักตัว  
ตามมาตรการเพ่ือไม่ ให้ มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ส าหรับ กรณี การลักลอบเข้ามาในประเทศ 
อย่างผิดกฎหมายนั้น ได้ท าการจับกุมและใช้โรงพยาบาลสนามเป็นสถานกักกัน โดยสาธารณสุขสามารถ 
ตั้งโรงพยาบาลสนามได้ภายใน ๒๔ ชั่วโมง แต่จะไม่ประมาท โดยเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับหากเกิดการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ อีกครั้ง ซึ่งสถิติโดยรวมด้านสาธารณสุขในการรักษาพยาบาลของประเทศไทย 
มีระดับที่สูงกว่าองคก์ารอนามัยโลกก าหนดไว้ และขอชื่นชม อสม. ที่ท าให้มีการขับเคลื่อนที่ดียิ่งขึ้น ดูแลผู้ป่วย
ตามภูมิล าเนา มีการคัดกรองอย่างทั่วถึง รวมทั้งช่วยแนะน าชาวบ้านให้เข้าใจถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โควิด-๑๙ และยับยั้งจ านวนผู้ป่วยที่เพ่ิมขึ้นในประเทศ จึงเสนอให้มีการสนับสนุนค่าตอบแทนให้กับ อสม. 
รวมทั้งขอความร่วมมือให้ประชาชนช่วยกันป้องกัน ดูแล ซึ่งในงบประมาณ ๔๕,๐๐๐ ล้านบาทนั้น ได้จัดสรร 
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ให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เพ่ือท าการวิจัยค้นหาวัคซีนในการยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ อีกทั้งจะน างบประมาณ
ดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ เครื่องมือแพทย์ เทคโนโลยีต่าง ๆ   
และบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนก้าวสู่การเป็นผู้น าด้านสาธารณสุขของโลก อย่างไรก็ตาม มั่นใจว่า 
การผ่อนคลายมาตรการระยะที่ ๓ จะเป็นไปเพ่ือเข้าสู่การผ่อนคลายการบังคับใช้พระราชก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งขณะนี้อยู่ในกรอบที่คณะรัฐมนตรีให้บังคับใช้ ๓ เดือน แต่ประเทศไทย 
เตรียมความพร้อมส าหรับออกจากสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว โดยกระทรวงสาธารณสุขพร้อมให้การบริการ 
และดูแลรักษาไม่ให้เชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ท าร้ายประชาชนไทยไดอี้กต่อไป 
   นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกฯ  
ที่ให้การชี้แนะที่เป็นประโยชน์ โดยจะน าไปพิจารณาต่อไป และได้ชี้แจงถึงมาตรการการให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ ป ระกอบการรายกลางและรายย่อย  ซึ่ งรูปแบบของธุ รกิ จ ในประเทศไทยมี ความหลากหลาย  
และในความแตกต่างทางด้านธุรกิจ มีความต้องการของการลงทุนที่แตกต่างกันออกไป ผู้ประกอบการ 
จึงต้องพิจารณาว่าท าอย่างไรให้มีเงินทุนเพียงพอที่จะผ่านวิกฤตครั้งนี้ ส่งผลให้รัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ธนาคารพาณิชย์  และธนาคารของรัฐ ร่วมหารือกับผู้ประกอบการ เพ่ือออกมาตรการช่วยเหลือดูแล  
ให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ในปั จ จุบั นที่ ยั งไม่ มี ความแน่ นอน  ซึ่ งคณ ะรัฐมนตรีมี มติ เห็ นชอบ 
ให้กระทรวงการคลัง ดูแลผู้ประกอบการที่เข้าไม่ถึงแหล่งเงินกู้หรือไม่เคยกู้เงินจากธนาคาร ซึ่งออกมาช่วย
เพ่ิมเติมมาตรการ Soft Loan ที่มีมาก่อนหน้านี้ พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลต้องก าหนดมาตรการให้สอดรับ 
กับสถานการณท์ี่ไม่แน่นอนในอนาคตด้วย  
   หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชี้แจงถึงกระบวนการ
ก าหนดค่าจ้างของประเทศไทยว่าเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการค่าจ้างแบบไตรภาคี โดยมีปลัดกระทรวงแรงงาน
เป็นประธาน ซึ่งวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทางคณะกรรมการฯ ได้ใช้
มาตรการแบบสุดวิสัยซึ่งถือเป็นอ านาจเด็ดขาด โดยคณะรัฐมนตรีไม่เกี่ยวข้องและไม่มีอ านาจในการตัดสิน 
หรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ  
   นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ชี้แจงมาตรการทางการเงิน
ช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กว่า วิกฤตการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูง ท าให้เกิดปัญหา
เป็นวงกว้างและไม่มีความแน่นอน จึงต้องก าหนดนโยบายให้ผู้ประกอบการที่ขาดสภาพคล่อง มีหนี้สิน  
และล้มละลาย ซึ่ งเป็น อุปสรรคในการฟ้ืนฟูทางเศรษฐกิจ โดยต้องให้ความส าคัญ ใน ๔ มิติ  ได้แก่  
๑. ดูแลเยียวยาผู้ประกอบการอย่างรวดเร็วและทั่ วถึง  ๒. ไม่ท าให้สถาบันการเงินประสบกับปัญหา 
เพราะสถาบันฯ ต้องท าหน้าที่ เมื่อสภาวะคลี่คลาย ต้องมีความเข้มแข็งเพียงพอในการปล่อยเงินกู้ 
ให้ผู้ประกอบการ ๓. ต้องไม่สร้างภาระทางการคลังและสร้างภาษีเพ่ิมเติมให้กับประชาชน และ ๔. ต้องส่งเสริม
ผู้ประกอบการท่ามกลางสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงภายหลังวิกฤตคลี่คลาย โดยมีมาตรการการเงินเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการ ได้แก่  การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และปรับวิธีการคิดดอกเบี้ยผิดช าระหนี้   
การเลื่อนก าหนดช าระหนี้เพ่ือลดภาระ การให้สินเชื่อเพ่ิมเติม และการปรับโครงสร้างหนี้ ผ่อนคลายกฎเกณฑ์
การก ากับดูแลไม่ให้เป็นหนี้เสีย และกระจายมาตรการ Soft Loen ให้ทั่วถึงทั้งขนาดธุรกิจ ประเภทธุรกิจ  
และภูมิภาค อาทิ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจพาณิชย์ ค้าส่ง ค้าปลีก โดยสินเชื่อ Soft Loen ดังกล่าว
ธนาคารแห่งประเทศไทยมีหน้าที่ในการบริหารสภาพคล่องจึงไม่ถือว่าเป็นเงินกู้หรือหนี้สาธารณะ เนื่องจาก 
เมื่อครบก าหนด ๒ ปี ธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะได้รับคืนจากสถาบันการเงินต่าง ๆ ที่ได้ให้สินเชื่อนั้น ๆ  
นอกจากนี้ ยังมีมาตรการเพ่ือช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย อาทิ สินเชื่ อบัตรเครดิต สินเชื่อบ้าน และสินเชื่อ 
ส่วนบุคคล ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลมาตรการการช่วยเหลือจากทุกสถาบันการเงินไว้ในเว็บไซต์ BOT COVID-19 
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   นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ตอบข้อชี้แจงด้านกฎหมายว่า 
การตราพระราชก าหนดดังกล่าวนั้น ได้อาศัยอ านาจของกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง ด้วยเหตุผลส าคัญ 
คือเป็นกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนและต้องด าเนินการต่อเนื่องเพ่ือแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ โดยไม่อาจ 
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ทัน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ถือเป็น 
โรคอุบัติใหม่ มีผลกระทบไปทั่วโลก และเกิดขึ้นในระหว่างที่ไม่มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร อย่างไรก็ตาม 
ในบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ มาตรา ๕๓ ก าหนดว่าต้องบอกวัตถุประสงค์ 
ของการกู้เงิน ระยะเวลาในการกู้เงิน แผนงานหรือโครงการที่จ่ายเงินกู้ วงเงินที่อนุญาตให้ใช้จ่ายเงินกู้  
และหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบด าเนินแผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้ ไว้ในพระราชก าหนดที่ตราขึ้น  
ซึ่งพระราชก าหนดดังกล่าวได้ก าหนดไว้ครบถ้วน ส่วนรายละเอียดของการใช้เงินนั้นได้ระบุไว้ในบัญชีแนบท้าย 
พระราชก าหนดแล้ว 
  เมื่อสมาชิกฯ ได้อภิปราย และคณะรัฐมนตรีได้ตอบชี้แจงเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ประธานฯ 
สั่งพักการประชุม เวลา ๑๙.๕๐ นาฬิกา 
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